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 การประชุม 2/2557 น้ี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคมอาเซยีน 
 โดยเริ่มจาก อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส ซึ่งเป็นคุณอํานวยขอสมาชิกอาสาสมัครในการเล่า
ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งคิดว่าสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สมาชิกในกลุ่มฟัง ซึ่งด้วยความสมัครใจและการเห็นชอบก็กลุ่มสมาชิกจึงได้
ผู้เล่าเรียน 3 ท่านจาก 3 สาขาวิชา ดังน้ี  
 

อาจารย์รัศมี รัตนอุบล อาจารย์ประจําสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ได้เล่าว่า ได้ใช้ กรณีศึกษา 
(Case Study) เข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน โดยเริ่มต้น จะระบุการใช้กรณีศึกษาเข้าไปใน
แผนการเรียน (มคอ.3 )  จากน้ันเมื่อทําการสอนวันแรกจะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจเก่ียวกับการเรียนการ
สอน ว่าจะต้องมีการทํากรณีศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพ่ือขั้นตอนสุดท้ายผู้เรียนจะต้องมีผลงานของ
ตนเองซึ่งต่อยอดจากกรณีศึกษา ในการสอนน้ันจะเริ่มต้นจากการสอนทฤษฎีจนนักศึกษาเข้าใจ จากน้ันก็
จะทําการมอบกรณีศึกษา ซึ่งผู้สอนจัดหาให้โดยการใช้กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ในการทํางานด้านการเงิน 



โดยจะมอบกรณีศึกษาประมาณ 3-5 ตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับรายวิชา โดยให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่มประมาณ 5 
คน ซึ่งจะให้ผู้เรียนทํากรณีศึกษา ต้ังแต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และต่อยอดแนวคิดของตนเองจนได้เป็น
รายงานซึ่งเกิดจากใช้ความรู้จากภาคทฤษฎี และแนวคิดจากกรณีศึกษามาเป็นฐานความรู้ในการต่อยอด 
ซึ่งในการทํากรณีศึกษานั้นผู้สอนจะกําหนดเวลาให้เวลาแต่ละกรณีจะให้เวลาในการทําเป็นเวลาเท่าไร 
และในการทํากรณีศึกษาผู้สอนจะให้คําปรึกษาตลอดเวลาทั้งในห้มองเรียน และนอกห้องเรียน จนเมื่อ
ผู้เรียนรายงานซึ่งประมวลหรือกลั่นมาจากความคิดของตนเองแล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนนําเสนอหน้าช้ัน
เรียนเพ่ือให้เพ่ือนร่วมช้ันได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรณีศึกษา สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
และร่วมให้แนวทางปรับปรุงร่วมกันในกรณีพบข้อบกพร่อง สําหรับการประเมินผล จะประเมินผลจาก
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาคทฤษฏีในการทํากรณีศึกษา ความกระตือรือร้นในการแสดงความ
คิดเห็น ความตรงต่อเวลา ความสามารถในการถ่ายทอดต่อสาธารณะ ซึ่งในลกัษณะการสอนโดยวิชาการน้ี 
จะพบว่า ผู้เรียนมีความกระตืนรือร้นมากกว่าการเรียนเฉพาะภาคทฤษฎีอย่างเดียว ทําให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างดี  แต่ปัญหาที่พบคือ การบริหาร
จัดการด้านเวลาในแต่ละกรณีศึกษายังไม่ค่อยดีนัก การประยุกต์ใช้ภาคทฤษฎีกับกรณีศึกษายังไม่ชัดเจน
ซึ่งผู้สอนจะต้องให้คําปรึกษาอย่างมาก  

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อณัญญา ธนะศรีสืบวงศ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชขาทรัพยากรมนุษย์ เล่า
ว่า ได้เล่าว่าได้ใช้กรณีศึกษา และ การฝึกอบรม เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยจะผนวก
กระบวนการเหล่าน้ีเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) และอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจเมื่อเริ่มต้นภาค
เรียนเช่นกัน โดยจะแบ่งการสอนออกเป็นการสอนในห้องเรียน โดยช่วงแรกจะเน้นไปที่ภาคทฤษฎี ใน
ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้ผู้เรียนไปเข้าร่วมการฝึกอบรมนอกสถานที่ซึ่งให้การอบรมฟรี จากน้ันเมื่อ
ผู้เรียนมีความเข้าใจเน้ือหารายวิชาทั้งจากภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมแล้ว ก็จะมอบกรณีศึกษาให้ โดย
กรณีศึกษาก็จะมี 2-3 กรณี มีทั้งให้ผู้สอนจัดหาให้ซึ่งมักจะประยุกต์มาจากหน่วยงานจริง และ ให้ผู้เรียน
จัดหาเองตามสถานการณ์ปัจจุบัน จากน้ันก็ให้เวลาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์กรณีศึกษา โดยจะมีการ
กระตุ้นจากผู้สอนตลอดการทํากรณีศึกษาให้ผู้เรียนพยายามตกผลึกทางความคิดของตนเอง จากน้ันให้นํา
ความรู้รวบยอดมากทําการต่อยอดโดยการสร้างแผนงานการบริหารจัดการของตนเอง เมื่อได้นวัตกรรม
ทางด้านศาสตร์ของทรัพยากรมนุษย์แล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อ่ืนโดยผ่านการ
ประยุกต์การใช้งานจริง คือ การจัดงานสัมมนา ซึ่งจะให้ผู้เรียนเร่ิมต้นต้ังแต่การวางแผนงาน ทําหน้าที่เป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาเอง โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในการประเมินผล 
น้ัน  จะมีทั้ ง การประเมินด้านความรู้ทางวิชาการ กระบวนการคิดวิเคราะห์  การวางแผนงาน 
ความสามารถในการถ่ายทอด เป็นต้น สิ่งที่ผู้เรียนได้รับคือ การนําการฝึกอบรมมาร่วมกับการสอนทําให้
ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากบทเรียนซึ่งเป็นทฤษฎีอย่างเดียว ดังน้ันเมื่อผู้เรียนมาทํากรณีศึกษาก็



สามารถคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น การใช้ทฤษฎีผสมผสานกับความรู้จากสถานการณ์จริงทําให้ผู้เรียนเห็น
ภาพได้มากขึ้นทําให้ต่อยอดทางความคิดได้มากข้ึน ปัญหาคือ ผู้เรียนบางคนยังขาดความคิดสร้างสรรค์ทํา
ให้ผลงานหรือการประยุกต์ใช้ยังไม่เกิดความแตกต่างจากผู้อ่ืน จึงทําให้เห็นความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
คนอย่างชัดเจนมากเกินไป ซึ่งผู้สอนได้แก้ไขสถานการณ์โดยจะพิจารณาดูพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน
อย่างใกล้ชิดและให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลเมื่อจําเป็น       
 

อาจารย์วรางคณา จิตราภัณฑ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด ได้เล่าว่า ในการเรียนการ
สอนจะเน้นการใช้กรณีศึกษาเช่นกัน โดยจะผนวกเข้าสู่แผนการสอน (มคอ.3) และอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ
ไม่แตกต่างกับอาจารย์ท่านอ่ืนๆ แต่สิ่งที่แตกต่างคือในช่วงของการนําเสนอ โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนที่ทํา
กรณีศึกษาเล่าถึงผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการต่อยอดทางความคิดของตนเองให้ผู้อ่ืนในช้ันฟัง จากน้ันผู้สอนจะ
ทําการสุ่มผู้ฟังขึ้นมาเล่าให้ฟังซ้ําว่าสิ่งที่ได้จากการฟังเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งวิธีการน้ีจะเป็นการกระตุ้นให้เป็น
ผู้ฟังที่ดีมากขึ้น และนอกจากน้ันให้ผู้ฟังร่วมเสนอความคิดเห็นเสริมเพ่ือช่วยให้การต่อยอดทางความคิดใน
กรณีศึกษานั้นๆ สมบูรณ์มากขึ้น ในส่วนของการประเมินผล ก็จะประเมินผลในส่วนของความสามารถใช้
ความรู้ในการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา ความช่ือสัตย์สุจริตในการทํากรณีศึกษา ความสามารถในการ
ถ่ายทอดทางวาจาและการต้ังใจฟัง การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความคิดสร้างสรรค์ 

 
ซึ่งเมื่อการเล่าเรื่องและการซักถามเพ่ิมเติมโดยคุณอํานวย ทางสมาชิกจึงทําการแลกเปล่ียน

เรียนรู้เพ่ิมเติม และมีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเป็นการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพราะจากการจัดการความรู้เมื่อปี 2556 อาจารย์หลาย
ท่านก็ได้นําความรู้ตรงส่วนน้ันไปใช้ประโยชน์แล้วแต่ก็ยังคงพบปัญหาอยู่บ้าง และอาจจะมีโดยภาพรวม
อาจจะยังไม่ได้เจาะประเด็นลงไปสู่การรองรับประชาคมอาเซียนมากนั้น ซึ่งถ้าทางกลุ่มสามารถนําการ
จัดการความรู้แบบกรณีศึกษาจากปี 2556 มาต่อยอดก็จะทําให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แต่
ละท่านเพียงแค่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบคล้ายๆเดิม 
ดังน้ันมติที่ประชุมจึงลงความเห็นว่า จะใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา มาเป็นแก่นในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังน้ัน คุณอํานวยจึงมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสาร ตํารา เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา  
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